



# Ấm tình người đi xuyên qua cơn bão số 3 Yagi

ISSN: 2734-9195

09:39 12/09/2024

Tình yêu thương, lòng bi悯 của con người trước thảm họa cơn bão Yagi mang lại được thể hiện qua một loạt những hành động thiết thực, cần kíp của các cơ quan chức năng phòng tránh bão lụt, cũng như toàn thể nhân dân, người góp sức, người góp của,...

Tác giả: **Minh Khang**

Những ngày vừa qua các hình ảnh, câu chuyện chia sẻ về tình người, cứu trợ cứu hộ đồng bào trong cơn bão Yagi, được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Vào 7/9/2024 cơn bão số 3 mang tên Yagi xảy ra ở khu vực Bắc Bộ, gây thiệt hại nặng nề về tài sản và người tại các vùng Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội,...tiếp sau đó do ảnh hưởng hoàn lưu bão Yagi gây mưa, lũ, ngập úng nguy hiểm tại các tỉnh Yên Bái, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hưng Yên, Phú Thọ, Hà Nội,...cho tới hôm nay ngày 12/9/2024, tình trạng lũ quét, sạt lở đất vẫn đang ở mức báo động cấp 2,3. Tại Hà Nội đã cấm các phương tiện lưu thông trên cầu Long Biên, cầu Đuống, cầu Chương Dương để đảm bảo an toàn cho người dân.



Hình ảnh nước sông dâng cao tại cầu Đuống ngày 10/9/2024. Ảnh: st

Trước đó, được dự đoán là siêu bão, các cơ quan chức năng đã lên phương án, kế hoạch phòng chống bão. Bên cạnh sự chuyên nghiệp, tận tâm tận tình của các lực lượng phòng chống bão, thì người dân cũng tích cực, tự giác, tự nguyện tham gia các chiến dịch tự phát, kêu gọi ủng hộ, cứu trợ vùng lũ.

Các phương tiện thông tin đại chúng liên tục cập nhật tình hình cơn bão, các trạng mạng xã hội như Facebook, Tiktok cũng mở chế độ cho phép các thành viên được cập nhật thông tin về cơn bão mà không qua khâu kiểm duyệt, qua đó, những hình ảnh, clip thực tế từ nơi bão, lũ đi qua được cập nhật thường xuyên, liên tục, giúp cho người dân nắm rõ hơn tình hình của cơn bão, nâng cao ý thức cảnh giác trước sự nguy hiểm của siêu bão.

Cơn bão đi qua để lại bao hậu quả nặng nề, các chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân tự vệ và các lực lượng chức năng không quản ngại sự khắc nghiệt và nguy hiểm của thiên tai vẫn luôn cố gắng hết mình cùng nhân dân khắc phục, cứu trợ, cứu hộ người dân tại các vùng đang ngập úng mực nước dâng cao không thể di chuyển, lũ quét, sạt lở đất chưa thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Những ngày qua, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã điều động 3.035 lượt cán bộ, chiến sĩ, 220 lượt phương tiện tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ trong cơn bão số 3. (theo thống kê báo điện tử Dân trí).



Xe lớn che chắn cho xe nhỏ tại cầu Nhật Tân. Ảnh: st

## **Tình người thể hiện trong lúc đất nước hứng chịu thiên tai, người dân rơi vào cảnh hoạn nạn**

Trong hoàn cảnh thiên tai, mưa bão, lũ lụt đó, cộng đồng xã hội cũng góp chút sức nhỏ của mỗi cá nhân vào tập thể thông qua việc ủng hộ quỹ MTTQ, hay tự thành lập những nhóm thiện nguyện đi cứu trợ, cứu hộ, phát miễn phí lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tới những người dân, những vùng đang gặp nạn, thể hiện tinh thần *“lá lành đùm lá rách”*, *“tương thân tương ái”*, tô đậm nét đẹp truyền thống hiếu đạo của dân tộc ta.

Dù siêu bão Yagi tàn quét khủng khiếp đến các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Nguyên, Cao Bằng, Yên Bái nhưng không làm nhân dân ta nhụt chí khi những tình nguyện viên tại các tỉnh lân cận xung phong đi cứu trợ, cứu hộ những vùng đang phải chịu ảnh hưởng trực tiếp, nguy hiểm do bão lũ gây ra. Những chiếc thuyền bè, cano được người dân chùa Hương, người dân Hà Nội vận chuyển kịp thời đến nơi đang ngập úng nước cao gần chạm nóc nhà, phải dùng tới thuyền để chèo ra khỏi khu vực nguy hiểm chứ không đi bộ hay dùng phương tiện di chuyển nào khác được.



Những chuyến xe cứu trợ thiên nguyện mùa bão lũ. Ảnh: st

Những chuyến xe tải chở lương thực, nhu yếu phẩm cứu trợ cho vùng lũ được gửi đến tận tay người dân,... Hay hình ảnh từng đoàn xe tải kiên nhẫn, phối hợp với nhau để che chắn cho hàng dài xe máy đi qua cầu Nhật Tân, Hà Nội an toàn vào chiều ngày 7/9/2024 đã nhận được sự tán dương, khích lệ của cộng đồng mạng. Những con người hoàn toàn xa lạ, nhưng trong hoàn cảnh “*nước sôi lửa bỏng*”, vẫn sẵn sàng che chở, giúp đỡ vô điều kiện, tình người ấm áp làm sao.

Tinh thần đoàn kết là sức mạnh được thể hiện những ngày qua khiến cho niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước trong mỗi công dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Những nghĩa cử cao đẹp trong cơn bão Yagi như lời nhắc nhở con người rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tình người, đoàn kết luôn là điểm tựa vững chắc nhất, tạo nên sức mạnh chiến thắng thiên tai, dịch bệnh, bão lũ.



Các chiến sĩ công an tỉnh Lạng Sơn trong hoạt động cứu trợ bão lũ.  
Ảnh: st

## Liên hệ đạo Phật qua hình ảnh cứu trợ mùa bão

### Đền đáp Tứ trọng ân

Trong văn hoá người Việt có “*Ăn quả nhớ kẻ trồng cây*”, “*Uống nước nhớ nguồn*” thì trong đạo Phật có “*Tứ trọng ân*” để nhắc nhở con người về ân nghĩa. Tứ trọng ân là bốn ân quan trọng trong sự phát triển và tạo nên phẩm chất đạo đức của mỗi con người khi biết đến tu tập đạo Phật. Đó chính là ân cha mẹ, ân Sư trưởng, ân chúng sinh, ân Tổ quốc, đất nước, đây là điều quan trọng người Phật tử nào cũng không thể quên.

Ân nghĩa là truyền thống luân lý đạo đức được truyền từ ngàn xưa đến nay. Dù bất kỳ dân tộc, đất nước nào cũng đều lấy ân nghĩa làm trọng. Nhớ ơn và đền ơn là một quy luật đạo đức, cũng là hạnh nguyện lớn nhất của những người con Phật.

Hình ảnh cứu trợ bão lũ của toàn thể nhân dân trong những ngày qua, những chuyến xe thiện nguyện ủng hộ bà con vùng lũ có lương thực, thực phẩm chống đói, chống rét; những chiến sĩ bộ đội biên phòng giải cứu người dân khỏi vùng ngập úng sâu;...tất cả những việc làm trong và sau cơn bão Yagi đều thể hiện rõ tinh thần quật cường, vì nước vì dân tương ứng với lòng hiếu nghĩa, đền đáp Tứ trọng ân trong trường hợp này là ân chúng sinh, ân quốc gia của đạo Phật.



Ảnh: st

## **Từ bi tâm trong Tứ vô lượng tâm (từ bi hỷ xả)**

Tứ vô lượng tâm – một khái niệm đặc trưng của đạo Phật được nhắc đến trong nhiều Kinh kệ Phật giáo. Từ, Bi, Hỷ, Xả là bốn đức tính tiềm tàng trong mỗi con người. Chính nhờ Từ, Bi, Hỷ, Xả mà con người mới xứng đáng được là con người. Theo đó, Tứ vô lượng tâm này là phần tinh túy cao cả nhất trong tâm hồn và đồng thời là lý do, nền tảng cho mọi hành động của mỗi chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta phải có công tìm kiếm mới mong thấy được nó, cố gắng thực hành và vun đắp những đức tính này một cách liên tục, không ngừng thì mới hy vọng trở thành một con người tốt được.

Để làm được như vậy thì hàng ngày cần cố gắng không tham dục, không say mê; cố gắng diệt tận những tư tưởng oán hờn, ganh tị; cố gắng không lười biếng; cố gắng vượt khỏi mọi sự thắc mắc lo âu; cố gắng tạo một đức tin vững vàng, tin nơi Phật, tin nơi Pháp, tin nơi Tăng, tức là thắng được hoài nghi trong lòng, thắng được bản ngã cái tôi, phát triển lòng thương yêu muôn loài.

Tâm từ còn được thể hiện bằng tấm lòng bao dung, không chỉ yêu thương những người mình mến, mà còn thương được cả những người không ưa mình hay đố kị với mình. Hơn thế, tâm từ lại là một tình thương không phải giới hạn trong một gia đình, một đoàn thể, một đảng phái, một quốc gia, một tôn giáo, một màu da, một chủng loại. Tình thương này không những bao trùm toàn thể nhân loại mà còn lan tỏa ra đến tất cả sinh linh vạn vật, súc sinh, chim muông, nơi nào có sự sống là có thương.

Tình yêu thương, lòng bi mẫn của con người trước thảm họa cơn bão Yagi mang lại được thể hiện qua một loạt những hành động thiết thực, cần kíp của các cơ quan chức năng phòng tránh bão lụt, cũng như toàn thể nhân dân, người góp sức, người góp của,...

Trước những thiệt hại mà bão Yagi gây ra cho các tỉnh miền Bắc, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã và đang huy động thanh niên tình nguyện sẵn sàng lên đường hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả thiên tai. Đến chiều 8/9, đã có 100 tình nguyện viên đăng ký tham gia lên đường đến Hải Phòng (một trong những địa phương thiệt hại nặng) giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả bão số 3. Tối 8/9, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, đơn vị này sẽ hỗ trợ miễn phí việc vận chuyển các tình nguyện viên, hàng hóa ra các tỉnh, thành bị thiệt hại để khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra. Cụ thể, VNR sẽ hỗ trợ vé tàu khứ hồi miễn phí cho các tình nguyện viên từ Thừa Thiên - Huế ra các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng hỗ trợ khắc phục hậu quả bão. (theo báo điện tử Dân trí ngày 10/9/2024)

Tại các tỉnh khác cũng có rất nhiều chuyến xe cứu trợ người đến vùng an toàn, lương thực được gửi cho những người còn mắc kẹt vì lũ lụt chưa cứu được ra điểm an toàn,...

Bên cạnh đó, có rất nhiều sự giúp đỡ thiết thực, nhiều người đã chia sẻ thông tin có căn nhà còn trống để có thể giúp đỡ những người vô gia cư, người lao động ngoại tỉnh hoặc các gia đình sống ở khu vực thiếu an toàn qua trú ẩn khi bão số 3 đổ bộ vào Hà Nội.

Cộng đồng mạng xúc động với hành động các xe ô tô lớn che chắn cho đoàn người đi xe máy trên cầu Nhật Tân mà còn chia sẻ những câu chuyện khác về lòng nhân ái trong cơn bão. Hình ảnh người dân mở cửa đón người vô gia cư, người lao động kẹt lại không thể về nhà, hay các sinh viên có nhà bị tốc mái, hư hại...là những hình ảnh rất đẹp, khắc họa rõ nét tính nhân văn nhân bản cao cả cần thiết trong đời sống con người, xã hội.

Căn bản của giáo lý nhà Phật chính là tâm Từ bi. Quá khứ, nhờ oai lực cao cả của tâm Từ bi mà vua A Dục đã trở thành một vị vua nhân từ, đạo hạnh, cũng nhờ có được tâm Từ bi mà biết bao nhiêu vĩ nhân đã đắc Tứ Thánh cùng hạnh Bồ Tát, vượt lên trên khỏi tham, sân, si và đứng ngoài vòng ngã chấp.

Phật sống ngay chính tại đời thực, những hành động đùm bọc, yêu thương, đoàn kết cùng nhau sát cánh chống bão, khắc phục hậu quả sau bão của quân, dân nước Việt cũng chính là biểu hiện cho tâm từ bi đang dần thức tỉnh trong mỗi người, như một vầng sáng sau cơn bão.

Trải qua biến cố, mất mát, con người ta mới càng nhận ra được bản chất thực sự thứ quý giá nhất chính là tình người lúc khó khăn hoạn nạn, còn lại thiên nhiên, tài sản đều là vô thường, có rồi lại mất, đến và đi.

Tâm từ bi giúp tạo nên một thế giới mà ở đó con người biết thương yêu nhau, một thế giới không còn chiến tranh giết chóc, không còn hiểm thù ganh tị hay say mê lâm lạc.

Tác giả: **Minh Khang**

### **Tham khảo**

**Tứ vô lượng tâm:**  
**[https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%A9\\_v%C3%B4\\_l%C6%B0%E1%BB%A](https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%A9_v%C3%B4_l%C6%B0%E1%BB%A)**

**Tâm từ bi:** **<https://phatgiao.org.vn/tu-vo-luong-tam-la-gi-tu-bi-hy-xa-la-the-nao-d27136.html>**